

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ อธิการบดี มทร.
<b>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
1.1.1 กรรมการลาประชุม จำนวน 1 ราย คือ - รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี		รับทราบ	
1.1.2 การเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ทหารเรือผลการดำเนินโครงการ ความร่วมมือระหว่าง มทร. กับ สสว.	มทร. 9 แห่ง	รับทราบและมอบ นายทวีวัฒน์ อารีย์พงศา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ประสาน ข้อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเข้าพบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
1.1.3 การมอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มทร. 9 แห่ง	รับทราบข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ทปนอ.มทร. และมอบแต่ละ มทร. ร่วมกันพิจารณาหลักสูตร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา พร้อมทั้งหารือร่วมกับ สวท. ในการจัดทำหลักสูตร ทั้งนี้ให้รายงานเข้าที่ ประชุม ทปนอ.มทร. ทราบในโอกาสต่อไป	
1.1.4 การจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (กรณี รมส. ในอดีต)	มทร. 9 แห่ง	รับทราบและมอบ มทร.สุวรรณภูมิ แจ้งรายชื่อและ รายละเอียดหลักสูตรให้แต่ละ มทร. ทราบ	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
1.2.1 การประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบ	
1.2.2 ผลการหารือร่วมระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบและมอบดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. Aircraft Maintenance มทร.กรุงเทพ เป็นเจ้าภาพ 2. การผลิตครูช่าง มอบ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ 3. Rail System มอบ มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพ 4. Digital Economy มอบ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ทั้ง 4 เรื่อง จะเป็นโครงการหลักของ มทร. 9 แห่ง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็น Mega projects โดยประธานที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) รับที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือให้ข้อมูลที่จะดำเนินการต่อไป	
<b>ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม</b>			
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 24 หน้า	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
		24 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ พฤษหสภติที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ พฤษหสภติที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 3 หน้า	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค่างจากการประชุมครั้งก่อน</b>			
3.1 พิจารณาประเด็นข้อติดขัดในการบริหารจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	มทร.ศรีวิชัย	เห็นชอบมอบ มทร.ศรีวิชัย นำเสนอเข้าที่ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 9 มทร. พิจารณาหาข้อสรุปก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในครั้งต่อไป	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2 โครงการทุนอาชีวศึกษาสร้างชาติ (ทุน ODOS เดิม)	มทร.ล้านนา	รับทราบและมอบทุก มทร.ดำเนินการสำรวจความต้องการของแต่ละคณะ สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 1. ความต้องการที่จะรับนักศึกษาทุน จำนวนกี่ราย 2. ความต้องการนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากการรับทุน ODOS เข้าบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ หรือเพื่อรับทุนศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จำนวนกี่ราย 3. ส่งข้อมูลภายในจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 มายังฝ่ายเลขานุการ ทปอ.มทร.	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 กรอบแนวคิดในการกำหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	มทร.ล้านนา	รับทราบกรอบแนวคิดในการกำหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศคณะกรรมการ	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
		ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557	
3.4 รายงานความคืบหน้าการประสานงานเรื่องทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	มทร.ธัญบุรี	รับทราบรายงานความคืบหน้าการประสานงานเรื่อง ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานจัดทำหนังสือถึง กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาส เข้าเฝ้า ฯ ในโอกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>			
4.1 พิจารณาโครงการ Rajamangala University of Technology Capacity Building Project (RAJACAP) under Japanese ODA Loan (JICA)	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยรองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด) และ ผศ.ดร. วารุณี อริยะวิริยะนันท์ อาจารย์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยา บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี รวบรวมรายชื่อผู้แทนจาก 9 มทร. แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำโครงการ Rajamangala University of Technology Capacity Building Project (RAJACAP) ภายในระยะเวลา 2 เดือน	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
- ไม่มี -			
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ			
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสะพานงา ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร.9 แห่งทราบ
6.2 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตรหรือกิจกรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”	มทร.อีสาน	รับทราบและมอบทุก มทร. ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตรหรือกิจกรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร.9 แห่ง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.3 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘	มทร. สุวรรณภูมิ	รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการ ทปอ.มทร. ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุก มทร. ทราบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร.9 แห่ง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
		กันยายน 2557 เป็นต้นไป	
6.4 การบริหารจัดการทางการเงิน	มทร. 9 แห่ง	รับทราบและมอบรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (นางวนิดา ปอน้อย) จัดทำกระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายทางการเงินทั้งระบบให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ มทร. 9 แห่ง และให้ผู้บริหารดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ พร้อมทั้งสรุปรายงานทางการเงินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย ทราบเป็นประจำทุกเดือน	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ให้ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.5 การรับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบมอบ มทร.ธัญบุรี นำเสนอเข้าที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร. 9 แห่ง พิจารณาหาข้อสรุปก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในครั้งต่อไป	
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.			



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล